

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”</p> <p>-วันที่ 1 ธันวาคม สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้แพร่ภาพออกอากาศครั้งประวัติศาสตร์ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวิมล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการเข้าเฝ้าฯ ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยนายพรเพชร ได้กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาท เสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์</p> <p>สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้ทรงมีพระดำรัสตอบรับ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นไปตามกฎมณเฑียรบาล จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ไปประทับราบ ณ พระสุทนต์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบถวายบังคมและทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และทรงกราบ</p> <p>หลังจากนั้น นายพรเพชร แถลงว่าพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แล้ว และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าได้ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2559 เป็นต้นไป</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ แถลงว่าบัดนี้ประเทศไทย มีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้ว โดยมีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี และผู้สำเร็จราชการเป็นสักขี ในพิธีประวัติศาสตร์ครั้งนี้</p> <p>ขณะเดียวกันสำนักพระราชเลขานุการ พระบรมมหาราชวัง มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 1 ธ.ค.2559 ถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระบุว่าในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2476 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธ.ค.2559</p> <p>ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และใช้ภาษาอังกฤษว่า “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun” คำอ่าน สม-เด็จ-พระ-เจ้า-อยู่-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ตระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กุน</p> <p>-ด้านพระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า ตามที่ประธานรัฐสภา ประกาศอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น พระมหากษัตริย์ที่ประมุข มส. มีมติให้คณะสงฆ์ทุกวัดทั่วโลกยกมือ ถวายระฆังพร้อมเจริญชัยมงคลคาถาโดยพร้อมเพรียงกันตามโบราณราชประเพณี เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเป็นสิริมงคล</p> <p>-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า การเข้าเฝ้าฯ ในวันนี้ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานศาลฎีกาเป็นตัวแทนฝ่ายตุลาการ ส่วนพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เข้าเฝ้าฯ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งจะสิ้นสุดภาระรับผิดชอบ โดยการกราบบังคมทูลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของประธานสนช. ในฐานะประธานรัฐสภา</p> <p>ส่วนการดำเนินการของภาคส่วนต่างๆ หลังมีการเข้าเฝ้าฯ นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนควรอยู่ในความสงบ หากต้องการไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสามารถไปได้ตามปกติ ส่วนการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งบริเวณถนนราชดำเนิน ส่วนราชการ หรือห้างร้าน ขณะนี้ยังไม่มียกเลิกเปลี่ยนแปลง การไว้ทุกข์ก็ยังไม่เหมือนเดิม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บ้านเมือง เว็บไซต์คมชัดลึก ไทยโพสต์</p>	<p>ขับเคลื่อนพัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง "ก้าวต่อไปของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย 2560" กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง 1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย อายุแรกเกิดถึง 5 ปีทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง</p> <p>น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นใหม่ที่เรียกว่า "คู่มือเฝ้าระวังเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" และ "คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง" โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นคนคัดกรองและแนะนำให้พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กกลับไปส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อที่บ้าน หลังการคัดกรอง ถ้าพบว่าเด็ก มีพัฒนาการล่าช้าจะมีระบบส่งต่อเพื่อประเมินด้วยเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ไทยรัฐ ไทยรัฐ เดอะเนชั่น ไทยโพสต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>M2F</p>	<p>วันเอดส์โลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ 1.ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2.ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และ 3.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สสจ.ชัยนาทรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.นิตยา ภาณุภาคพิงพาพงศ์ หัวหน้าทีมป้องกันการติดเชื้อ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบอัตราการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นสูงขึ้น สวนทางกับสถานการณ์การติดเชื้อในภาพรวมของประเทศที่ลดลง จากข้อมูลคลินิกนิรนาม พบว่ากลุ่มอายุ 15-19 ปี มีการติดเชื้อสูงเป็น 2 เท่าของกลุ่มอายุ 20-24 ปี โดยเฉพาะวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พบการติดเชื้อสูงกว่าวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์รูปแบบอื่น ทั้งนี้ หากไม่นับรวมกรณีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกแล้ว พบว่ามีเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยสุดเพียง 12-13 ปี ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษายูเอเลี่ยนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก</p> <p>ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดฯ จึงได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ จัดทำโครงการนำร่องให้ยาเพริบในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ใน จ.เชียงใหม่ พัทยา กทม. และหาดใหญ่ จำนวน 2,500 คน เพื่อศึกษาเรื่องการกินยา ความสามารถในการกินยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ถ้าตามทฤษฎีแล้วไม่น่ามีผลกระทบเหมือนกัน ส่วนเรื่องกระดุกของเด็กที่อยู่ในช่วงกำลังโตนั้น ตนมองว่าพอเด็กกินยาแล้ว เมื่อหยุดกินยังกระตุ้นให้มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตรงนี้ยังต้องมีการศึกษาต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ประมาณกลางปี 2560</p> <p>-เสนอข่าว ชาวอินเดียร่วมชุมนุมในวันเอดส์โลกวานนี้ (1 ธ.ค.) ท่ามกลางเสียงเรียกร้อง จากหน่วยงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้สาธารณสุขชนมีส่วนร่วมในโครงการสร้างความตระหนัก ป้องกัน และรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นักเรียนจากโรงเรียนชิตินีย์แกรนด์มาร์ค กลุ่มหนึ่งทั้งหมดอายุ 17 ปี ส่งเคราะห์ยาพริเมธามีน ซึ่งเป็นตัวยาสำคัญในยาดาราพริม สำเร็จในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ดร.อลิซ วิลเลียมสัน นักเคมีวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยชิตินีย์ ผ่านการออนไลน์ทาง "โอเพ่น ซอร์ส มาลาเรีย"</p> <p>ยาพริเมธามีนที่นักเรียนกลุ่มนี้ทำสำเร็จ ขนาด 3.7 กรัม ใช้ต้นทุนในการผลิตเพียง 20 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ยาในขนาดเดียวกันขายในสหรัฐสูงถึง 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ต่อมา จะยอมลดราคานี้ที่ขายตามโรงพยาบาลต่างๆ ลงครึ่งหนึ่ง(ยาดาราพริมเป็นยาสำหรับผู้ป่วยมาลาเรีย, ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยที่ทำเคมีบำบัด)</p>
<p>M2F</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คลินิกเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พาผู้เสียหาย 9 ราย ที่ไปทำศัลยกรรมคลินิกเสริมความงามเถื่อนย่านบางยี่เรือ เข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับคลินิกดังกล่าว เผยหนึ่งในลูกค้าเคยดูดไขมันจนหน้ามืดแต่หมอกลับไม่ส่ง รพ.หัวน้ลูกค้ารายอื่นตกใจ อีกรายวางมัดจำค่าศัลยกรรม 1 แสนบาทกลับเชิดหนี เคยถูกตีเอสโอบุกจับเมื่อปี 56 ไม่เช็ดเปลี่ยนชื่อแล้ว 7 ครั้ง ซ้ำสาวไม่ถึงตัวเจ้าของกิจการ</p> <p>คลินิกดังกล่าวเคยถูกเจ้าหน้าที่ตีเอสโอบุกจับกุมเมื่อปี 56 ล่าสุดถูกกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(ปปบ.) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าจับกุม แต่ก็ไม่มีผลการดำเนินคดีถึงตัวการใหญ่ ดำเนินการเพียงแค่เสมียนในร้านเท่านั้น ซึ่งขบวนการเหล่านี้จะต้องมีเส้นสาย และมีนายความที่มีชื่อเสียง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พอสมควรที่สามารถ เคลียร์คดีต่าง ๆ ได้หมดโดยไม่ถูกจับกุม จนปัจจุบันนี้คลินิกดังกล่าวเปลี่ยนชื่อมาแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งมีหมอจริงเพียงคนเดียว นอกนั้นแอบอ้าง โดยปลอมใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ทั้งหมด และเอาแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมไปเขียนแอบอ้าง วีวีในโฆษณา ดังนั้นในวันนี้นักข่าวไปบันทึกประจำวันมาขอให้ผู้กำกับ และถามว่าทำไมถึงไม่รับแจ้งความเป็นคดีอาญาตั้งแต่แรก</p>
สยามกีฬา	<p>วังการกุศลหาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ตูน บอดี้สแลม นำทีมอุทิศตนวังการกุศล "ก้าวคนละก้าว" หาเงินรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นการวิ่งระยะไกล กรุงเทพฯ-บางสะพาน ระยะทางรวมประมาณ 400 กิโลเมตร มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านช่องทางดังนี้ 1. บัญชีกิจกรรมวังการกุศล "ก้าวคนละก้าว" ซึ่งทางโรงพยาบาลเป็นผู้เปิดบัญชีเอง ชื่อบัญชี "โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่ 742-0-37811-8 และจะมีการแจ้งยอดทุกเย็นหลังจบการวิ่งแต่ละวันผ่านทาง www.bodyslamband.com/www.facebook.com/bodyslamband และทาง IG: @artwara 2.SMS สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก แต่อยากจะทำความดี สามารถส่ง SMS บริจาคได้โดย พิมพ์ T แล้วกดส่งมาที่ 4242865 (ครั้งละ 10 บาท ทุกเครือข่าย) ทางแห่งความฝัน อยู่ไม่ไกล ถ้าได้ "ก้าว" เล็ก ๆ จากทุกคน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เตือนภัยแมลงตัวก้นกระดก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถพันทนนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากกรณีที่มีการแช่ภาพผิวหนังนัยสกปรกจากแมลงตัวก้นกระดก จนขึ้นอันตรายทำให้เสียชีวิตได้ กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง จึงให้ข้อมูลว่า อาการผิวหนังนัยสกปรกจากแมลงตัวก้นกระดกเกิดจากการสัมผัสสารพีเดอรินจากตัวแมลง สารนี้มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ทำให้เกิดผื่นระคายเคืองแดงคัน ถ้าสัมผัสสารพิษจำนวนมากจะเป็นหนอง ผื่นวางเรียงเป็นแนวยาว หากมีอาการโรคติดเชื้อรุนแรงควรไปพบแพทย์ ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามพิษจากแมลงดังกล่าวไม่ทำให้มีอันตรายถึงชีวิต ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลมากเกินไป</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เฝ้าระวังเด็กป่วยโรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59 - 23 พ.ย. 59 พบผู้ป่วยโรคหัด 1,548 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 869 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของผู้ป่วยทั้งหมด ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือนราธิวาส ยะลา ปัตตานี ภูเก็ต และ กทม. ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ โรคหัดเป็นไขออกผื่นที่พบได้ทุกวัย แต่พบบ่อยในเด็กเล็ก ปัจจุบัน สธ. ให้ความสำคัญป้องกันโรคหัด ตั้งเป้าณรงค์กำจัดโรคหัดให้เหลือไม่เกิน 1 รายต่อประชากร 1 คน ภายในปี 63 ตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลก</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เตือนภัยเปิดแอร์หลับในรถเสี่ยงเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ประเทศไทยพบปัญหาประชาชนเสียชีวิตขณะนอนหลับในรถยนต์ที่ติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ได้ทุกปี ปีละประมาณ 1-2 ราย เมื่อเร็วๆ นี้ พบ 3 รายเสียชีวิตขณะนอนหลับในรถคันเดียวกัน การจอดรถติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ปิดกระจกนอนหลับในรถ เท่ากับนอนดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษ ผู้ที่สูดดมจะมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย อาเจียน รายที่รุนแรงอาจไม่รู้สึกรู้สึกร่างกายล้มเหลวและถึงแก่ชีวิตได้</p>
เว็บไซต์ sanook	<p>เตือนภัยเครื่องเล่นแทรมโพลีน</p> <p>-เสนอข่าว ศัลยแพทย์ประสาท เตือนผู้ปกครองหลังพบเคส คอหัก และ อัมพาตทั้งตัว ต้องรีบผ่าตัดรักษาอย่างเร่งด่วน สาเหตุจากการเล่น "แทรมโพลีน" หรือเครื่องเล่นสปริงบอร์ด ที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย แม้รูปแบบการเล่นจะไม่อันตราย แต่ควรระมัดระวังหากผู้เล่นไม่ชำนาญ อาจได้รับอันตรายถึงขั้นอวัยวะหักหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาตได้</p>
ไทยรัฐ	<p>ร้องเรียนโรงงานส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน หมู่ 1 ต.หัวโตน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรม ปล่อยกลิ่นเหม็นนำรุนแรง กลิ่นคั่งไปทั่วหมู่บ้าน เตือนร้อนอย่างมาก ส่งผลต่อสุขภาพเด็กเล็ก คนเฒ่าคนแก่ ต้องทนสูดดมทุกวัน วอนสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>เฮอรัทซ์รักษา มะเร็ง</p> <p>-นพ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันแพทย์สามารถแยก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ SCIWATCH	<p>ชนิด มะเร็งเต้านมได้ด้วยการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อดูการแสดงออกของโปรตีน แล้วนำมาวางแผนการรักษาที่มีความจำเพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงและอาการข้างเคียงต่ำ การตรวจชิ้นเนื้อชิ้นนี้ แพทย์จะตรวจดูตัวรับของฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งบ่งบอกได้ว่ามะเร็งนั้น ๆ ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนหรือไม่ และเอสโตรเจนและโปรเจสเทอโรน ทั้งยังตรวจดูตัวรับเฮอรัทู (HER2) บ่งบอกว่ามะเร็งนั้น ๆ มักขยายตัวรวดเร็วและดื้อยาได้ง่าย ควรใช้ยาต้านเฮอรัทูกำจัดเซลล์มะเร็งเหล่านี้</p> <p>อย่างไรก็ตาม แนวทางการรักษาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละระยะของโรคและชนิดของมะเร็ง ได้แก่ การผ่าตัด การฉายรังสี การรักษาด้วยยาทั้งยาต้านฮอร์โมน ยาเคมีบำบัดและยารักษาแบบมุ่งเป้า ที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้จำเพาะมากขึ้น จะทำให้ ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>เฝ้าระวังไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว ญี่ปุ่นเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศอย่างเข้มงวด หลังฆ่าสัตว์ปีกทั้งไก่และเป็ดมากกว่า 310,000 ตัว เพราะพบเชื้อไข้หวัดนกระบาดทางตอนเหนือกรุงโตเกียวและก่อนหน้านั้นหลายประเทศยุโรปก็พบการแพร่ระบาดของเชื้อหวัดนก ทั้งที่เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ โรมาเนีย และเยอรมนี ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนภัยตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พ.ย.สถานการณ์ระบาดของไข้หวัดนกจะรุนแรงมากขึ้นเพราะเป็นช่วงอพยพของนกต่างถิ่นหนีหนาวลงใต้</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

